

## Thông Báo

---

Ngày: 11 tháng Năm năm 2018

Kính Gửi: Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương; Các Chủ Tịch Đoàn Tổ Chức Hỗ Trợ Trung Ương; Các Thầy Bảy Mười Có Thẩm Quyền Giáo Vùng; Các Vị Chủ Tịch Giáo Khu, Phái Bộ Truyền Giáo và Giáo Hạt; Các Vị Giám Trợ và Các Chủ Tịch Chi Nhánh; Các Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Các Anh Cả; Các Chủ Tịch Đoàn Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Niên, và Hội Thiếu Nữ Giáo Khu và Tiểu Giáo Khu

GIÁO HỘI  
CÁC THÁNH HỮU NGÀY SAU CỦA  
CHÚA GIÊ SU KỶ TÔ

Nơi Gửi: Sở Chức Tư Tế và Gia Đình (801-240-2134)

Về Vấn Đề: Bổ Sung Các Câu Hỏi Thường Gặp về Việc Phục Sự với Nhóm Túc Số Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ Được Củng Cố

---

Tài liệu đính kèm với thư của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn “Phục Sự với Các Nhóm Túc Số Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ Được Củng Cố,” đề ngày 2 tháng Tư năm 2018 gồm có một số các câu hỏi và lời giải đáp để giúp thực thi những thay đổi đã được loan báo trong đại hội trung ương tháng Tư năm 2018.

Câu trả lời cho các câu hỏi bổ sung được gồm vào thông báo này. Những thắc mắc và lời giải đáp này cũng được thêm vào trang các câu hỏi thường gặp tại trang mạng [ministering.lds.org](http://ministering.lds.org).

# Phục Sự với Các Nhóm Túc Số Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ Được củng cố

GIÁO HỘI  
CÁC THÁNH HỮU NGÀY SAU CỦA  
CHÚA GIÊ SU KÝ TÔ

Bổ Sung Các Câu Hỏi

Thường Gặp, ngày 11 tháng Năm năm 2018

---

## Nhóm Túc Số và Hội Phụ Nữ

### 1. Việc tập trung vào nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ có củng cố vai trò của vị giám trợ và hội đồng tiểu giáo khu không?

Có. Vị giám trợ là thầy tư tế thượng phẩm chủ tọa và “đưa ra sự hướng dẫn và lời khuyên bảo cho các vị lãnh đạo khác trong tiểu giáo khu” (*Sách Hướng Dẫn 1*, 2.1.1). Ông ấy duyệt và chấp thuận các chỉ định phục sự. Dưới sự hướng dẫn của giám trợ, hội đồng tiểu giáo khu tiếp tục vai trò quan trọng nhằm “giúp các cá nhân xây đắp chứng ngôn, tiếp nhận các giáo lễ cứu rỗi, tuân giữ các giao ước, và trở thành các tín đồ tận tâm của Chúa Giê Su Kỵ Tô” (*Sách Hướng Dẫn 2*, 4.4). Nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ được củng cố—với người đại diện là các chủ tịch của họ, cũng là thành viên của hội đồng tiểu giáo khu—sẽ làm gia tăng tính hiệu quả của hội đồng đó.

### 2. Các thành viên của chủ tịch đoàn đền thờ, phái bộ truyền giáo, và trung tâm huấn luyện người truyền giáo thuộc vào nhóm túc số nào?

Các anh em này là thành viên của nhóm túc số các anh cả trong tiểu giáo khu của họ.

### 3. Trong một giáo khu, các thầy tư tế thượng phẩm phục vụ trong một chủ tịch đoàn chi nhánh có phải là thành viên của nhóm túc số các thầy tư tế thượng phẩm không?

Không. Các thầy tư tế thượng phẩm đang phục vụ trong chủ tịch đoàn chi nhánh thuộc một giáo khu không phải là các thành viên trong nhóm túc số các thầy tư tế thượng phẩm. Các thành viên của nhóm túc số các thầy tư tế thượng phẩm chỉ gồm những người có chức vụ kêu gọi trong chủ tịch đoàn giáo khu, trong một giám trợ đoàn, trong hội đồng thượng phẩm, và là một tộc trưởng đang tích cực trong chức năng mà đòi hỏi họ phải là các thầy tư tế thượng phẩm.

### 4. Các anh cả đang phục vụ trong một giám trợ đoàn (ví dụ, trong một giáo khu của người thành niên trẻ tuổi độc thân) có phải là thành viên của nhóm túc số các thầy tư tế thượng phẩm không?

Không. Các anh cả đang phục vụ trong một giám trợ đoàn không phải là các thành viên trong nhóm túc số các thầy tư tế thượng phẩm.

**5. Chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả có nên thăm hoặc phỏng vấn các thành viên nhóm túc số một lần mỗi năm (xin xem *Sách Hướng Dẫn 2*, 7.3.2)—ngoài việc thực hiện các cuộc phỏng vấn về công việc phục sự mỗi quý không?**

Có. Là một phần trong trách nhiệm bao quát của họ, chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả nên phỏng vấn các thành viên nhóm túc số về tất cả những bốn phạm chức tư tế—kể cả sự an lạc của người nắm giữ chức tư tế, người phối ngẫu, và gia đình của anh ta—ít nhất một lần trong năm. Các cuộc phỏng vấn này có thể được tổ chức suốt năm. Cuộc thảo luận này không nên được gộp chung vào cuộc phỏng vấn về việc phục sự khi mà người bạn đồng hành cũng hiện diện.

**6. Ai có thể giúp chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ hoàn thành được công việc cứu rỗi?**

Chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ có thể tổ chức các tín hữu để giúp hoàn thành công việc khi cần thiết. Ví dụ, họ có thể kêu gọi các tín hữu hướng dẫn và hỗ trợ trong các công việc như phục vụ, đền thờ và lịch sử gia đình, chia sẻ phúc âm, và an sinh.

**7. Một tiểu giáo khu có thể có nhiều hơn một nhóm túc số các anh cả hoặc Hội Phụ Nữ không?**

Có. Theo Giáo Lý và Giao Ước 107:89, khi một tiểu giáo khu có một số lượng cực kỳ lớn những người mang Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc tích cực, các lãnh đạo có thể tổ chức nhiều hơn một nhóm túc số các anh cả. Trong những trường hợp như vậy, mỗi nhóm túc số cần có một sự cân bằng hợp lý xét về độ tuổi, kinh nghiệm, chức phẩm chức tư tế và thể mạnh. Các nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho Hội Phụ Nữ.

## **Việc Phục Sự**

**8. Việc phục sự áp dụng như thế nào cho các thành viên của nhóm túc số các thầy tư tế thượng phẩm?**

Dưới sự hướng dẫn của vị giám trợ, thầy tư tế thượng phẩm chủ tọa trong tiểu giáo khu, các thành viên của nhóm túc số các thầy tư tế thượng phẩm và gia đình họ có các anh em và chị em phục sự được chỉ định cho họ bởi nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ.

Bởi vì chủ tịch đoàn giáo khu và giám trợ đoàn chịu trách nhiệm về tất cả các tín hữu của giáo khu hoặc tiểu giáo khu, các anh em này nói chung không được chỉ định làm các anh em phục sự cho những cá nhân hoặc gia đình cụ thể nào. Tùy vào hoàn cảnh địa phương và theo sự xác định của chủ tịch giáo khu, các ủy viên hội đồng thượng phẩm và các vị tộc trưởng đang tích cực trong chức năng có thể được chỉ định. Nếu họ được chỉ định, sẽ là bởi chủ tịch nhóm túc số các anh cả của họ dưới sự hướng dẫn của vị giám trợ tiểu giáo khu của họ.

Ngoài các trách nhiệm quan trọng khác như thầy tư tế thượng phẩm chủ tọa và phán quan thông thường của Y Sơ Ra Ên, vị giám trợ có một trách nhiệm cụ thể, cùng với các vị cố vấn, để chăm lo cho giới trẻ. Giáo Lý và Giao Ước 107:15 ghi rằng: “Giám trợ đoàn là chủ tịch đoàn chức tư tế [A Rôn], và nắm giữ các chìa khóa hay thẩm quyền của chức tư tế này.” *Sách Hướng Dẫn 1*, 2.2, nêu ra: “Các thành viên trong giám trợ đoàn trông nom và giáo dục các thiếu niên và thiếu nữ trong tiểu giáo khu.”

Tương tự, chủ tịch giáo khu, với tư cách là thầy tư tế thượng phẩm chủ tọa của giáo khu, là “vị lãnh đạo tinh thần chính trong giáo khu” (*Sách Hướng Dẫn 1*, 1.1.1) và “chủ tọa công việc cứu rỗi” (*Sách Hướng Dẫn 1*, 1.1.2).

**9. Chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ có thể kêu gọi thêm các cố vấn để giúp đỡ công việc phục sự không?**

Không. Một chủ tịch có hai cố vấn. Nếu các vị lãnh đạo nhận thấy cần có thêm sự giúp đỡ, họ có thể bàn thảo với vị giám trợ về việc kêu gọi một hoặc nhiều hơn người thư ký cho công việc phục sự. Những người thư ký cho công việc phục sự này có thể được chỉ định, ví dụ, để sắp xếp các cuộc phỏng vấn việc phục sự và giúp chuẩn bị bản báo cáo quý về các cuộc phỏng vấn.

**10. Vai trò của người điều phối và người giám sát việc phục sự là gì?**

Những sự kêu gọi người điều phối phục sự và người giám sát phục sự đã được bãi bỏ. Những ai đã được kêu gọi vào các chức vụ này nên được giải nhiệm.

**11. Ai điều khiển các cuộc phỏng vấn về việc phục sự?**

Mỗi thành viên của chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ điều khiển các cuộc phỏng vấn về việc phục sự. Ngay cả trong một tiểu giáo khu lớn, các vị lãnh đạo sẽ thấy rằng các cuộc phỏng vấn là có thể quản lý được khi mỗi thành viên trong chủ tịch đoàn có thể thực hiện vài cuộc phỏng vấn mỗi tuần. Các cuộc phỏng vấn về việc phục sự không cần phải dài mới hiệu quả.

**12. Lúc nào trong quý mà các vị lãnh đạo tổ chức các cuộc phỏng vấn về việc phục sự?**

Các cuộc phỏng vấn việc phục sự có thể và nên được tổ chức *trong suốt* mỗi quý—và không nên dồn lại trong tuần cuối hoặc tháng cuối của quý. Khi các vị lãnh đạo tổ chức các cuộc phỏng vấn thường xuyên, họ sẽ thấy rằng họ có thể đạt được các mục đích thuộc linh và thể tục của công việc phục sự.

## **Gồm cả Giới Trẻ trong Việc Phục Sự**

**13. Các thiếu niên và thiếu nữ có thể được chỉ định để phục sự cùng với những người bạn đồng hành thành niên không?**

Có. Những chỉ dẫn trong tài liệu mới đây “Preventing and Responding to Abuse” (Ngăn Chặn và Phản Ứng với Sự Lạm Dụng) cho phép các cặp đồng hành phục sự có thể gồm giới trẻ được chỉ định đồng hành với người thành niên. “Phục sự” không nên được xem là một “sinh hoạt” hoặc “lớp học,” như được đề cập đến trong các chỉ dẫn đó.

Các vị lãnh đạo nên sử dụng óc xét đoán được soi dẫn khi chỉ định giới trẻ làm người đồng hành phục sự. Những người đồng hành thành niên nên tránh các tình huống có thể gây hiểu lầm. Họ nên thận trọng trong các tình huống ở riêng nơi vắng vẻ để giới trẻ có một kinh nghiệm an toàn và quý báu với công việc phục sự. Ngoài ra, nên khôn ngoan để không chỉ định cho giới trẻ đến nhà hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

**14. Có phải tất cả các em thiếu nữ lớp Mia Maid và Laurel nên có sự chỉ định phục sự không?**

Các em Mia Maid và Laurel có thể được mời phục sự. Cha mẹ và các vị lãnh đạo bàn thảo với từng em thiếu nữ, và khi hoàn cảnh của em ấy cho phép và em ấy sẵn lòng để phục vụ, thì em ấy có thể nhận được một chỉ định phục sự. Các em thiếu nữ phục vụ với tư cách là những người bạn đồng hành với các chị em trong Hội Phụ Nữ.

**15. Ai truyền đạt các chỉ định phục sự cho giới trẻ?**

Với sự chấp thuận của vị giám trợ, một thành viên trong chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ đưa ra chỉ định phục sự cho các em Mia Maid và Laurel. Và, với sự chấp thuận của vị giám trợ, một thành viên trong chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả đưa ra chỉ định phục sự cho các thầy giảng và thầy tư tế.